

Số: 183 /BC-HĐND-PC

Bình Long, ngày 13 tháng 12 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thẩm tra hoạt động của UBND thị xã năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số: 435/BC-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022, Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **I/ Đánh giá kết quả công tác của UBND thị xã năm 2021**

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả hoạt động của UBND thị xã trong năm 2021 như báo cáo của UBND thị xã và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau: Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19, song với quyết tâm chỉ đạo và điều hành quyết liệt của UBND thị xã, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thị xã đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực. UBND thị xã đã tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Trong công tác điều hành luôn thực hiện nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy định, quy chế làm việc của UBND thị xã. Đặc biệt, UBND thị xã đã sớm dự báo, đánh giá đúng tính chất nguy hiểm của dịch Covid – 19, kịp thời phân tích, nắm thông tin về tình hình diễn biến dịch. Qua đó kiên quyết thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19; chủ động, kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trong năm 2021, UBND thị xã đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có đổi mới và sát thực

tế. Trước tình hình trong nước và trong tỉnh có những biến động lớn do tác động của dịch bệnh Covid-19, UBND thị xã đã chủ động xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội năm 2021 và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã tiếp tục phát triển ổn định và có nhiều điểm sáng như: năm 2021 UBND thị xã thực hiện đạt 16/20 chỉ tiêu. Trong đó tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại-dịch vụ 100,25%, công nghiệp và xây dựng 100,87 %, nông lâm – thủy sản đạt 101,43%, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 408 tỷ đồng, đạt 126,3% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 100,7% Nghị quyết HĐND thị xã giao; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân, hoạt động văn hóa – xã hội đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực.

Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

\* Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của UBND thị xã cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo, điều hành. Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế mà báo cáo UBND thị xã đã nêu, đồng thời nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm hơn, đó là:

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và ý thức chấp hành pháp luật của công dân;

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt loại tội phạm kinh tế, tội phạm cờ bạc, ma túy...;

- Chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cấp các ngành;

## **II/ Chương trình công tác năm 2022**

Ban pháp chế nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND thị xã đã đề ra trong báo cáo, đồng thời đề nghị UBND thị xã cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Chỉ đạo khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021.

2. Tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã, nâng cao nhận thức,

ý thức chấp hành pháp luật; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện các nhiệm vụ.

3. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

4. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã về kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2021, chương trình công tác năm 2022. Ban pháp chế kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TTHĐND, UBND,
- BTTUBMTTQVN thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- LDVP HĐND – UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Hiền**